



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1410 17 tháng 7 năm 2022

*Sáng Ngời*

*Trăng sao ban chiếu qui thiên định  
Nhập định quang minh rõ tiến trình  
Xây dựng qui hồi tâm ổn định  
Chơn hành tự đạt tự phân minh*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tu sao mới gọi là chứng đắc ?
- 2) Làm sao mới cảm nhận được thiêng liêng?
- 3) Tâm rộng rãi là sao?
- 4) Muốn thanh lọc khối óc thì phải làm sao?
- 5) Luồng điện của khối óc thanh lọc được rồi để làm gì?
- 6) Ở đời này được yên là yên những gì?
- 7) Về nguồn là nơi nào?

**1) 20/4/96**

**Hỏi: Tu sao mới gọi là chứng đắc ?**

Đáp: Thừa hành pháp cho đến lúc cảm thức được tâm thân phát triển và không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng đắc trong tự lực, không ỷ lại vào tha lực

**Kệ:**

*Thành tâm phát triển trí tâm hòa  
Thế sự tâm linh tự tiến xa  
Không có, có không hành phát triển  
Tâm thân an lạc tiến phân hòa*

**2) 21-04-96**

**Hỏi: Làm sao mới cảm nhận được thiêng liêng?**

Đáp: Thừa thiêng liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ từ trung tim khối óc đi lên thì mới hiểu được thiêng liêng là gì. Người tu thiền thực hành, mặt mày khác hơn người thường, mắt sáng tâm thanh nhẹ, không có lo âu như người thường, chịu sống đạm bạc hơn là giàu sang giả tạm

**Kệ:**

*Khai thông trí tuệ tự mình làm  
Khổ cực đau thương tự thức cam  
Tâm đạo xác đời không sợ chết  
Hôn minh tự giải chẳng còn tham*

**3) 22-04-96**

**Hỏi: Tâm rộng rãi là sao?**

Đáp: Thừa tâm rộng rãi là tâm không, vừa giải được nạn vừa tiến nhanh, tự nhiên sẽ đạt được kết quả tốt. Ngược lại chỉ có giới hạn và tự hủy mà thôi

**Kệ:**

*Phân ra đủ lý đủ lời động  
Chẳng thoát chẳng thông chỉ ngóng trông  
Đời tạm không hay gieo động loạn  
Khổ tâm bực trí khó thông dong*

**4) 23-04-96**

**Hỏi: Muốn thanh lọc khối óc thì phải làm sao?**

Đáp: Thừa muốn thanh lọc khối óc, trước hết thì phải thực hiện trung tín của chính mình. Hứa đâu thực hành đó, thì mới gây được một tập quán tốt, từ việc thể thao hữu ích cho thể xác cho đến tâm linh, mỗi mỗi phải đúng giờ giấc không sai chạy, thì mới có cơ hội thanh lọc điển năng, từ khối óc cho đến thể xác

**Kệ:**

Hành quen dưỡng mãnh thực hành tiến  
Giải mở tâm tư giải nổi phiền  
Không động tâm linh bằng lý luận  
Thực hành phát triển tự mình xuyên

**5) 24-04-96**

**Hỏi: Luồng điện của khối óc thanh lọc được rồi để làm gì?**

Đáp: Thừa thanh lọc khối óc được rồi để được tiếp xúc với ánh sáng của vũ trụ quang, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, rất cần thiết cho cuộc sống xây dựng và phát triển về tâm linh

**Kệ:**

Khai thông tự thức hành trình tiến  
Cảm thức tâm tư chẳng có phiền  
Qui hội chơn hồn trong thức giác  
Mê lầm chẳng có tự mình yên

**6) 25-04-96**

**Hỏi: Ở đời này được yên là yên những gì?**

Đáp: Thừa ở đời này được yên là khi thức giấc ngủ không còn bất cứ một sự việc nào nhắc nhở như lôi cuốn cả, lúc ngủ cho đến lúc thức dậy vẫn bình thản yên vui

**Kệ:**

Chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn  
Chỉ có bình tâm tự tiến suông  
Giao động không còn tâm sáng suốt  
Chơn tình thanh tịnh hướng về nguồn

**7) 26-04-96**

**Hỏi: Về nguồn là nơi nào?**

Đáp: Thừa về nguồn là về nơi chưa hóa sanh nhập vào thể xác, định thức tròn đầy không dấy bận

**Kệ:**

Vô sanh chẳng biết thương tình động  
Nhập định không còn lăm ước mong  
Đen bạc tình đời không dính dấp  
Thanh bình sống động chẳng lòng vòng

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

*Sài Gòn, 30-05-1970*

*Nắng mưa mưa nắng đổi thay đời  
Khung cảnh hoang mang khó thành thơ  
Truyền thống anh hùng tâm bất khuất  
Nguyện theo chơn Phật, chết không rời.*

*Tu tâm dưỡng tánh ở đời  
Nắng mưa phải chịu không lời thở than  
Nắng rồi hết nắng cũng an  
Mưa rồi lại nắng muôn đàng vẫn thông  
Gắng tu luận xét góp công  
Dựng xây tư tưởng thoát vòng khổ đau  
Nội tâm an hưởng nhiệm màu  
Điển thông Tiên Phật trước sau dung hòa  
Bộ đầu khai mở mới là  
Thuận thiên tồn tại vui hòa muôn năm  
Âm dương tương thuận nối tâm  
Chuyển luân không động trời trăng dung hòa  
Sân si tự diệt, không tà  
Đại hùng đại lực, tự hòa sửa tu  
Gắng tu chẳng kể sáng mù  
Thâm tâm đạt được tánh từ tiêu tan  
Chớ nên mê tín bàng hoàng  
Xi măng làm thánh cơ tràng làm tiên  
Nói năng không định gây phiền  
Thánh tiên chẳng thấy, thấy tiền tiêu tan  
Ước mong các bạn luận bàn  
Xét xem chơn giả cơ hàn nơi nao.*

***Lương Sĩ Hằng***

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG

Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985. *(tiếp theo và hết)*

Tôi nhắc đi nhắc lại, mấy trăm cuốn băng cũng nhắc các bạn phải tự đi, vì ở thế gian hay lừa gạt, chính bạn cũng đã tự lừa gạt. Cái nào hay thì bênh cái đó rồi quên mình. Vô bênh người ta mà quên mình, bênh cái hay của đối phương. Ủ! Đối phương hay quá! Huyền diệu quá! Tại sao tôi cũng có sự huyền diệu như đối phương mà tôi không đào ra tôi hưởng? Tôi tạo kẹt cho tôi làm gì? Tôi càng ngày càng ý lại, càng khen tặng người ta mà tôi quên tôi, tôi rơi vào vực thẳm mà không hay. Cho nên tôi cầu mong các bạn, thực hành, các bạn mới dứt khoát thất tình nhục dục, các bạn không thực hành không bao giờ có, cứ thử đi.

Các bạn ngày nay các bạn được ngộ Tiên, ngộ Phật, ngộ Cha trên Trời giảng lâm xuống thế gian, ngộ Kim Thân đủ thứ hết, mà các bạn tự diệt dục coi thử, tôi coi nào. Nhờ Cha diệt dục dùm các bạn được không? Coi thử các bạn có phải tự hành không? Nội cái dục thôi còn cái dâm tánh của các bạn tràn đầy khối óc, các bạn diệt được không? Cho nên phải hành không? Rốt cuộc các bạn phải hành, chớ không nên ý lại. Sự chơn chánh chơn giác của Bè Trên xuống là khuyến khích các bạn tu và độ các bạn tiến. Chính các bạn phải tự tiến, thấy chưa? Chúng ta phải quý trọng tất cả và chúng ta phải thực hành, chớ đừng có ý lại nữa, rồi nói tôi được ngủ với Thượng Đế, tôi gần với Thượng Đế, tôi bắt tay Thượng Đế, làm cái gì? Các bạn bắt được cái xác phàm chớ các bạn đâu có bắt được cái ý chí vô cùng của Thượng Đế đâu mà xưng là tôi tiếp được Thượng Đế. Cho nên làm lạc vô cùng, nên ăn năn đi các bạn, tự thức tự tiến, thực hành được một li hay một li, tất cả đạo đức sẽ về với các bạn, nhiên hậu với thực hành tự tu tự tiến. Còn nếu các bạn ý lại là các bạn tự chôn sống tâm thức của các bạn, càng ngày càng sa đọa trong sự sân si và khó tiến. Cho nên cái cõi huyền vi là cõi đã qua sự cùng cực của thế gian mới tiến tới cõi huyền vi, mà ngày hôm nay các bạn tránh, tôi nhờ Bè Trên độ rồi, tôi bây giờ tôi khỏi khổ rồi, tôi không hành khổ nữa, tôi sướng. Để rồi các bạn sẽ thấy, sau cái sướng là cái khổ nữa.

Các bạn thấy, tu lơ mơ xuất hồn đi lên tới cõi cửu dương quang nó đốt cho mà biết. Ở thế gian tôi làm phước không à mà tại sao tới đây đốt tôi trời chết, than khóc rùm beng. Cho nên trên Trời không có cửa, có lửa chặn đường, lửa là thanh lọc tất cả, không cần xét hồ sơ các bạn. Các bạn có trình độ thì các bạn vượt qua được, còn không có trình độ không vượt qua được. Cho nên người đời chậm trễ ô trược, khó khỏi. Các bạn vô nhập cảnh xứ Mỹ thì họ hỏi Đông hỏi Tây, hỏi ngược hỏi xuôi, coi thử các bạn có khùng không? Có đàng hoàng không? Có gian lận không? Còn trên kia không, người ta đốt một cái coi thử, cái này thứ thiệt thì nó ở bên thiệt, còn thứ giả thì nó trở lại địa ngục nó học tiếp. Vì hồn bất diệt, không ở thiên đàng thì xuống địa ngục, đốt cái là đi xuống địa ngục học lại. Cho nên người ta tinh vi lắm, tinh vi rất tinh vi chớ không có xảo trá được.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Nói ít có ích lợi gì không?

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta biết được rồi: cái “thanh”; chúng ta nung nấu cái “thanh” để đi tới. Khi mà các Bạn nung nấu cái “thanh”, các Bạn đã co lười rãng kè rãng: đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim bộ đầu, thì các Bạn cố gắng đóng cửa đi; nói ít lời, nói ít lợi nhiều các Bạn ơi! Nói ít chùng nào, các Bạn dễ quy nguyên; nói ít chùng nào, các Bạn dễ quán thông.

Mà nói nhiều chùng nào thì các Bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp. Cho nên, các Bạn bị cột ở trong gốc cây, chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được. Cho nên, khổ vô cùng! Phải hiểu cái đường tu.

*TV Vĩ Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" 12/5/1986*

---

### Thông báo video & Audio Tuần Lễ 29, 17-07-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Nguyên Lý Tận Độ 1

[https://youtu.be/DO4\\_Z38d800](https://youtu.be/DO4_Z38d800)

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Hạnh Đức bộc lộ trong luồng điện Từ Bi của Chơn Tâm - Vấn Đạo - Perth Úc Châu, ngày 20-5-1990

<https://youtu.be/Qhi86b-2jPA>

Duyên tương ngộ, tái hội, sống chung nó mới tạo ra Nghiệp - Adelaide Úc Châu, ngày 25-5-1990

<https://youtu.be/NZIfwhFgQbA>

3. Radio Nam California tuần lễ 29

Chủ đề: Tu Thiên - Tôi là ai? Luật thế gian luật Trời

<https://youtu.be/rYsblmvk9y0>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Lời cầu Thượng Đế - Hùng Lê

<https://youtu.be/6oIKCs16BSk>

Văn Nghệ Đại Hội 2018 có Timestamp

[https://youtu.be/8H\\_xOZ6HHZ4](https://youtu.be/8H_xOZ6HHZ4)

Quý Thương Bà Tám

[https://www.youtube.com/watch?v=8H\\_xOZ6HHZ4&t=7546s](https://www.youtube.com/watch?v=8H_xOZ6HHZ4&t=7546s)

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG



S. B. ngày 15.04.1994.

Chây kính yêu!

Con là M. n. C kính lời thăm sức khỏe và thường chúc thầy được dồi dào sức khỏe để đi du tiên chúng con trên biển đông chông gai, gút mắc.

Kính thưa thầy nhân dịp có người bạn đi du đại hội con được dịp kính chuyển đề mong thầy giúp cho con một vài thắc mắc mà chính con không sao biết được.

Chây quý thường! Trong quá trình tu học con cảm thấy như ứ lì, chần lười. Mặc cảm căng gĩa của con như bị giới hạn trở khi căng kễ căng, liền không chạm được vào đâu mà chỉ cong liền để ở mức cao hử của hàm căng gĩa. Như vậy đũa e, chầy qua được không? Thở cũng trong nhà có ảnh hưởng đến con không?

Còn thoảng khi niệm phật con thấy có một hột sáng, và có khi giao thân như hồ lên hoặc trong tim hồ đầu như có một lỗ trống rút lên kính xin thầy giải đáp dùm em.

Lần trước thầy có hứa cho con 21 câu thơ nay được dịp thơ đến tay thầy, kính mong thầy thương cho con xin 21 câu thơ để hiểu rõ hơn về hành trình tu học của mình. Thành tâm cảm ơn thầy.

Quý Thường Thầy  
*[Signature]*

11 11 11

Ngày 28/11/94

N. T. ,

Thầy nhận thơ con đề ngày 15/4/94 được biết con cảm thấy sự ù lì của chính con. Vậy con còn được phước hơn những người không biết tới sự ù lì của chính mình. Người tu Vô Vi thấy được sự chậm trễ của chính mình, tức là cơ hội dẫn thân tự sửa thì sẽ không còn sự chần nần trong đường tu.

*NGÔ giảng trần học khổ biết ngu  
NGUYỆT trung khai triển chẳng còn mù  
THANH thanh diệu diệu hòa tiên giới  
Thực hiện tâm thành giác tự tu.*

*Tự tu khai triển tâm mù  
Quý y Phật Pháp an du chơn hồn  
Vô sanh nguyên lý sanh tồn  
Trời ban tình đẹp giữ hồn lo tu  
Xác tâm khai triển chẳng mù  
Lui về thanh tịnh trùng tu hoài hoài  
Chơn tâm có sẵn thanh đài  
Khai tâm mở trí tiến hoài không ngừng  
Thực hành pháp lý từng bừng  
Điện năng khai triển cảm ứng luật Trời  
Khai thông trí tuệ hợp thời  
Quý về một mối đời đời yên vui  
Trí tâm thực hiện rên trui  
Về quê thanh nhẹ đời đời tiêu tan  
Cảm thông Phật Pháp tự bàn  
Điển là chánh khí, chẳng bàn tự tu  
Chẳng còn mê loạn khổ ngu  
Trí tâm tu luyện trùng tu hoài hoài  
Cảm thông nguyên lý đường dài  
Trong ta có sẵn an bài tự tu  
Về Trời sẵn có ngao du  
Hồn ta tự tiến chẳng bu việc đời*

*Quý Thương*

*Lương Sĩ Hằng*



---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 13 tháng 7 năm 2022

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

### GIẢI TÀ

GIẢI TÀ QUI CHÁNH CHUYỂN HƯ VÔ  
HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG TỰ THỨC VÔ  
LỤC TỰ PHÂN MINH PHÂNTRÍ ĐẠO  
TÂM TU TỰ GIÁC NIỆM NAM MÔ

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn : Như thế nào gọi là TÀ?

TÀ NÓ Ở BÊN NGOÀI ÁM VÔ BẢN THỂ CON NGƯỜI ĐỂ NÓI QUÁ KHÚ VỊ LAI CÙNG XUNG THẦN THÁNH LÀM CHO NGƯỜI TA BỊ LÀM LẠC, RỒI NGƯỜI BỊ DỊ ỨNG ĐÓ, CẢM ỨNG ĐÓ

TƯỞNG LÀ THẬT RỒI THÌ BỊ PHỈNH, BỊ GẠT

TÀ là một giống QUỶ lạnh lợi khôn ngoan hơn

để hại người cùng kiếm vật chất để ăn, ưa bắt người cúng quảy. Ưa nói nịnh bợ giả dối tự xưng

GỌI LÀ TÀ CHỮ SỰ THẬT CŨNG LÀ QUỶ

BỞI THẾ TÀ ƯA NHẬP VÀO XÁC CON NGƯỜI

RỒI SỬA LẠI BẢN THỂ CÙNG CƠ QUAN CON NGƯỜI, ĐỂ ĐEM QUA CHO NÓ LỢI DỤNG

ĐỂ NÓ MUỐN NÓI SAO THÌ BẢN THỂ CỦA NGƯỜI PHẢI NÓI THEO NHƯ VẬY

VIỆC LÀM VÀ LỜI NÓI Y NHAU LÀ DO NƠI LINH HỒN THÀNH QUỶ Ở THẾ GIAN

, CÒN LÊN TRỜI GỌI LÀ THIÊN MA.... Trong kinh DI ĐÀ CHỮ GIẢI CŨNG CÓ CÂU: (MA HA THẬP THÍCH)

Có nghĩa là con MA nó ƯA THÍCH MƯỜI ĐIỀU....

NẦY GIỜ NÓI RA LÀ GIẢI CÁI PHẦN TÀ Ở TRONG MÌNH ÍCH NHIỀU AI CŨNG CÓ (CÁI TÀ QUI CHÁNH CHUYỂN HƯ VÔ)

Thưa các bạn:

HƯ VÔ LÀ CHỖ VÔ CÙNG KHÔNG CHÁNH

KHÔNG TÀ, KHÔNG PHẢI KHÔNG TRÁI

KHÔNG ĐÚNG KHÔNG SAI, SẮC BẮT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẮT DỊ SẮC....

THỌ TƯỚNG HÀNH THỨC

DIỆT PHỤC NHƯ THỊ....

Cuối cùng cũng phải niệm Phật để mở thức

hoà đồng để thực hành Chánh Đạo

Bành Chi (CA)

---

## THƠ BẠN ĐẠO

---

### Cùng Nhau Cầu Nguyện

...Gió thu thốc nhẹ cành đào,  
Ai người tu đạo dồi giàu từ tâm.  
Tu hành ráng tránh sai lầm,  
Ai ơi ghi nhớ chớ tâm thị phi.  
Lời thầy xin khá khắc ghi,  
Người tu mở lượng từ bi độ đời.  
Đạo điền là lúc nghiệp vui,  
Gìn tâm niệm phật hợp thời hoan ca.

Dù cho phải nát tan bia đá,  
Cũng xin đừng bê ná quặng nôm.  
Ngày nay còn xác còn hồn,  
Là do phước báu trữ tồn ngàn xưa.

Đó là để ngừa ngăn thói cũ,  
Cuộc tẩy trần tan tỵ hót hao,  
Nhân quần mặt ủ mày chau,  
Mùi đi hết bầy còn đôi bao phần?

Dịch Vũ-Hán hãm quần quá gắt!  
Khấp hoàn cầu chiu chất sanh linh,  
Thiên tai kế tiếp đao binh,  
Ôi thôi! Trần thế linh đình họa sầu..!

Kỳ ngưng hạ chạy đâu cho thoát?  
Dịch bệnh về những nát cùng tan,  
Thiên tai địa ách tan hoang,  
Sanh linh ôi hỏi khổ nản thầy phôi..!

Vì lòng từ phật trời mở lối,  
Phải hết lòng sám hối ăn năn,  
Chừng khi gặp lúc khó khăn,  
Nhớ câu niệm phật hầu toàn tâm thân.

Vừa được biết Hai Không khai vận,  
Mở hội hè bịu bạn "Sống Chung",  
Cho riêng một cõi một vùng,  
Sao không mở rộng khắp cùng năm châu?

Dù chẳng đặng Á Âu tương hội,  
Song cũng cùng một cội một nguồn,  
Cùng nhau lướt sóng vượt trùng,  
Cùng nhau cầu nguyện tròn vương cội  
nhành.

Trước là để tạ ơn thần thánh,  
Sau chung cùng hồi tưởng thầy xưa,  
Đã cùng thuyền đạo nắng mưa,  
Thì nay góp lại tiếng thưa lời trình.

Thẳng mực tàu xin đau lòng gỗ...!  
Lời trung ngôn khắc đó đừng hờn.  
Cũng vì hai chữ thiết hơn,  
Từ bi hỉ xả nghiệm chơn giả hành.

Xin suy nghiệm ngọn ngành mở lối,  
Giúp trần nhơn giảm tội hư hao,  
Cầu xin tội phước qua mau,  
Gió thu thốc nhẹ cành đào.... còn... không?

Hải Vân

Calgary\_Ngày 07 tháng 09 năm 2021

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **LƯU THANH YẾN** sinh ngày 18 tháng 10 năm 1974 đã chia tay chúng ta và vĩnh viễn ra đi lúc 8:30 tối ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại Sài Gòn Việt Nam (Nhằm ngày 14 tháng 6 năm Nhâm Dần) hưởng dương 48 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình của bạn đạo **Lưu Thanh Yến** xin thành kính cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho Bà **NGUYỄN THỊ NGÔN**, thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thành Diệu, sanh năm 1941, mất lúc 5:00 sáng ngày 10 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày 12 tháng 6, năm Nhâm Dần, ẤL), hưởng thọ 82 tuổi, tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, VIETNAM được siêu thăng tịnh độ.

Nguyễn Thành Diệu và gia đình xin thành thật cảm ơn.

3) KÍNH XIN QUY BAN ĐẠO CÙNG HỘ NIỆM CHO  
CON TRAI của ban đạo Lư Quốc Khánh:

Họ tên : **Lư Quốc Anh**

Ngày sinh : 13/5/2003

Ngày chết : mất ở Quận 7 TPHCM lúc 00:30 rạng sáng ngày 11/7/2022 Hưởng dương 19 tuổi, được siêu thăng cực lạc Hiện tro cốt đang d đặt tại chùa Hôi Hưng, xa Trung An huyện Cu Chi.

NAM MÔ A DI DÀ PHẬT

VAN VAT THÁI BÌNH